




ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวหฤทัย หัตถาพงษ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๒๐๐๘)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๒๐๐๘)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔


(นายสมชาย จีงมีโชค)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวหฤทัย หัตถาพงษ์

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๒๐๘)

๔๙ ลักษณะการคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๖ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๙)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๖ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๙)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๖ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๙)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๙๑๑๑๙๕๒๐๖</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๒</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวหฤทัย หัตถาพงษ์

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๒๐๘)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดไส้เลื่อน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๓ วัน (ตั้งแต่ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา : ผู้ป่วยชายไทย อายุ ๔๘ ปี น้ำหนัก ๕๘ กิโลกรัม ส่วนสูง ๑๖๑ เซนติเมตร เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาอิสลาม สถานภาพสมรส โสด อาชีพ รับจ้างรีดผ้า สิทธิการรักษา บัตรประกันสุขภาพ ทัวหน้าโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร ปฏิเสธโรคประจำตัว ปฏิเสธการแพ้ยาและอาหาร แพทย์นัดมานอนโรงพยาบาลเพื่อทำการผ่าตัดไส้เลื่อน (right hernioplasty) ให้ประวัติว่า ๕ ปีก่อนมาโรงพยาบาล พบก้อนที่ขาหนีบด้านขวาตันกลับไม่ได้ ได้รับการผ่าตัดฉุกเฉินที่โรงพยาบาลราชวิถี ๒-๓ เดือนก่อนมาโรงพยาบาล มีก้อนขึ้นๆ ลงๆ ที่ขาหนีบด้านขวา ไม่มีอาการปวด ไม่มีอาการท้องผูก ปัสสาวะปกติ ไม่ต้องเบ่ง ไม่มีอาการไอเรื้อรัง แพทย์ตรวจร่างกายพบก้อนที่ขาหนีบด้านขวา วินิจฉัยว่าเป็นโรคไส้เลื่อน (indirect inguinal hernia) ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ถ่ายภาพรังสีทรวงอก รั่วไว้เป็นผู้ป่วยใน วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เลขที่ผู้ป่วยนอก ๒๓๓๙/๕๘ เลขที่ผู้ป่วยใน ๓๖๐๐/๕๘ ก่อนการผ่าตัดผู้ป่วยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัด ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัด ส่งผู้ป่วยไปห้องผ่าตัด วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๒๐ นาฬิกา ได้รับการผ่าตัดไส้เลื่อน ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที ภายใต้อการระงับความรู้สึกโดยการฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลัง (spinal block) ระหว่างการผ่าตัดไม่พบภาวะแทรกซ้อนใดๆ สูญเสียเลือด ๓๐ มิลลิลิตร ได้รับสารน้ำเป็น lactated ringer's solution ๘๐๐ มิลลิลิตร แรกรับที่ห้องพักฟื้น เวลา ๑๐.๕๐ นาฬิกา ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี หายใจสม่ำเสมอ อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๘ องศาเซลเซียส อัตราชีพจร ๖๔ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๑๖ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๐๐/๖๘ มิลลิเมตรปรอท ความอิ่มตัวของออกซิเจนหลอดเลือดแดงที่ปลายนิ้ว ๙๘ เปอร์เซ็นต์ ระดับการซาบริเวณสะตือ (T๑๐) ขยับขาไม่ได้ทั้งสองข้าง ระดับความเจ็บปวด ๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน (numerical rating scales : NRS) ระดับความง่วงซึม ๐ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนนห้องพักฟื้นเพื่อกลับหอผู้ป่วย (modified aldrete score) ได้ ๘ คะแนน (หักการเคลื่อนไหว) ระหว่างอยู่ในห้องพักฟื้น ผู้ป่วยมีอาการหนาวสั่น ดูแลให้ออกซิเจน ให้ความอบอุ่นด้วยผ้าห่มลมร้อนครบ ๓๐ นาที อาการหนาวสั่นหมดไป ผู้ป่วยสามารถบอกระยะเวลาการออกฤทธิ์ของยาชาโดยจะยกขาได้ปกติ เมื่อยาชาหมดฤทธิ์ ถ้าปัสสาวะไม่ออกภายใน ๖-๘ ชั่วโมง ต้องแจ้งพยาบาล พร้อมทั้งบอกอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ถูกต้อง เวลา ๑๑.๕๐ นาฬิกา modified aldrete score ๙ คะแนน (ขยับปลายเท้าได้เล็กน้อย) ไม่ปวดแผล NRS ๐ คะแนน แผลปิดก๊อชไว้ ไม่มีเลือดซึม ส่งผู้ป่วยกลับหอผู้ป่วยสามัญชาย ที่หอผู้ป่วยสามัญชาย เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ผู้ป่วย

ปวดแผลผ่าตัด NRS ๗ คะแนน ระดับความง่วงซึม ๐ คะแนน ได้รับ Morphine ๓ มิลลิกรัม ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ ผู้ป่วยไม่มีอาการแพ้ยา ไม่มีผื่นคัน หายใจสม่ำเสมอ อัตราการหายใจ ๑๖ ครั้งต่อนาที ๑๕ นาทีต่อมาอาการปวดทุเลาลง NRS ๒ คะแนน วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยหลังระงับความรู้สึก ผู้ป่วยปัสสาวะปกติ ไม่พบอาการปวดศีรษะ ปวดหลัง เดินเซ หรือขาเท้าทั้งสองข้าง แพทย์ตรวจเยี่ยมอาการหลังผ่าตัด ไม่พบภาวะแทรกซ้อน แผลผ่าตัดแห้งดี ไม่มีบวม แดง ร้อน อนุญาตให้กลับบ้าน ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเมื่อกลับไปอยู่บ้านและการมาตรวจตามนัด รวมระยะเวลาการรักษาตัว ในโรงพยาบาล ๓ วัน แพทย์นัดตรวจอาการ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๙ นาฬิกา ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ชื่อข้อเสนอ นวัตกรรม “ประหยัด ลดสิ้น”

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะหนาวสั่นหลังได้รับการระงับความรู้สึก
๒. ลดภาวะแทรกซ้อนจากภาวะหนาวสั่น
๓. ลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อผ้าห่มลมร้อนจากบริษัท

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะหนาวสั่นหลังได้รับการระงับความรู้สึก
๒. ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากภาวะหนาวสั่น
๓. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อผ้าห่มลมร้อน